

TÌM HIỂU “TẬN THẾ & HỘI LONG HOA”

(Tham khảo theo kinh sách các Tôn giáo và dựa trên thực tại)

“Tận thế và Hội Long Hoa” là một chủ đề đặc biệt quan trọng trong giáo lý Phật Giáo Hòa Hảo và Pháp chánh truyền Đạo Cao Đài, được nhắc đến như một “Thông Điệp Thiên Cơ” cấp bách mà các đấng Giáo Chủ vì lòng từ bi đã nhiều lần đánh thức chúng sanh trong thế kỷ 20.

Cách đây 2559 năm, Đức Thế Tôn lần đầu tiên nhắc đến Đại Hội Long Hoa trong Pháp Hội Thượng Phật tại Linh Thứu Sơn, lúc Ngài huyền ký cho Bồ tát Di-Lặc sau thời Mạt Pháp sẽ thừa kế ngôi Giáo Chủ Ta Bà lập Hội Long Hoa trong đời thượng ngươn Thánh Đức. Lúc ấy Ngài chỉ khai thị khái lược cảnh giới Hội Long Hoa, nhưng không đề cập đến ngày tận thế.

Sau Đức Thích Ca hơn 500 năm, Đức Chúa Giêsu có tiên tri ngày “Phán Xét cuối cùng” (tức cơ tận thế) và cho biết sẽ có Đức Chúa tái lâm. Nhưng Ngài không nói cảnh Thiên Đàng tại thế ấy ra sao, có lẽ do thời gian còn dài gần 2000 năm chăng?.

Tuy những lời tiên tri trên chỉ khái lược. Nhưng hai vế từ “Tận Thế và Hội Long Hoa” đã được Đức Phật Thích Ca và Đức Chúa Giêsu nói ra và được kinh Phật, kinh Thánh ghi chép vào sử sách hơn 2000 năm trước đây. Vậy hai hiện tượng vừa nêu có nguồn gốc lịch sử, chứ không phải huyền sử hay truyền thuyết hư cấu có tính “mê hoặc quần chúng” như nhà sư Thích Phước Tiến, đã ác ý vu oan cho các bậc Hóa chúng trong Tam giáo, đã vì bản nguyện lâm phạm từ bi tế độ cho vạn loại chúng sanh lần chót trong thời Mạt pháp.

Là người có tín ngưỡng, có lẽ ai cũng đều tin luật nhân quả và lý luân hồi, là hiện tượng dịch chuyển rất trật tự và được lập lại đúng theo chu kỳ “Châu nhi phục thi” của định luật: thành, trụ, di, diệt, được vận hành tuần tự theo lý Tam Ngươn, tương tục với thời gian vô cùng không gian vô tận và không hề dừng lại sự diễn biến vòng tròn ấy dù chỉ là một sát na (tích tắc).

Trong vũ trụ tuy có vạn tượng sum la hình thái, nhưng đều nằm trong 3 cảnh giới: Dục giới, Sắc giới, Vô Sắc giới. Tuy sự thăng trầm ở từng cảnh giới có chậm, mau, dài, ngắn, nhưng đều bị chi phối bởi lý luân hồi. Trừ những vị đắc đạo siêu sinh, thì hoàn toàn tự tại vào ra trong Tam giới theo bản nguyện.

Thế giới nhân loại đang sống hiện nay đã ở vào ba vị trí thấp nhất trong: Tam giới, Tam ngươn và Tam thời Phật pháp.

1. Theo tầng bậc Tam giới, thì địa cầu chúng ta đang nương nấu thuộc Dục giới là cảnh giới thấp nhất trong ba cõi Trời.

2. Theo Tam ngươn, thì chúng ta đang sống vào đời Hạ ngươn hạ là ngươn điêu tàn tận thế.

3. Theo Tam thời Phật pháp, thì chúng ta đang tu học đúng vào thời Mạt pháp bất truyền (cách xa chánh pháp hơn 2.000 năm).

Với ba cái tận cùng nêu trên, tính theo chu kỳ tiến hóa là nhân loại đang gia tốc lao dốc đặng sát sàn cực tiểu, chuẩn bị đột phá để chuyển hóa tiến lên cực đại theo luật biến thiên. Tất nhiên không thể không trải qua cuộc lột xác vĩ đại để tiếp cận nền văn minh toàn diện từ tinh thần lẫn vật chất (là cảnh giới Thượng ngươn thượng) được xem là thời chánh pháp ở quốc độ mới tại trần.

Vậy tiến trình hóa kiếp nhằm thay đổi nếp sống của nhân loại và xác lập vị thế của nước Việt Nam so với các nước như thế nào trong thế giới thanh tân sắp tới, là vấn đề cần đặt ra ở đây, cho sự tìm hiểu về sự kiện trọng đại “Tận thế và Hội Long Hoa”. Điều ngạc nhiên là hơn 25 thế kỷ qua, đề tài Hội Long Hoa ít được nhắc tới, cho đến giữa thế kỷ 19 (1849) lại thành linh xuất hiện Ngài Đoàn Minh Huyên (Đức Phật Thầy) lập đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, rồi bất ngờ Ngài đề xướng chủ thuyết Hội Long Hoa và long trọng giới thiệu như là một trong 2 cảnh giới thanh tịnh: “Tịnh độ Di Lặc và Tịnh độ Di Đà”. Là hai mục tiêu lý tưởng, mà người tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương cần phải nỗ lực đạt đến, bằng pháp môn Học Phật Tu Nhân. Đồng thời cảnh báo cho nhân sanh về những khổ đau dồn dập mà loài người phải gánh chịu do thời kỳ tận thế sắp bắt đầu.

Từ đó Đức Phật Thầy khổ công hoằng hóa, và từng bước xây dựng nền tảng vững vàng cho tiến trình chấn hưng Phật pháp, mãi đến khi tịch diệt mà còn nhiều lần tái kiếp, không ngừng thúc giục chúng sanh làm lành niệm Phật, hành sử Tứ Ân cho trọn đạo Hiếu Trung để đủ điều kiện dự vào Đại Hội Long Hoa.

Đến lần hóa hiện cuối cùng theo sứ mạng, là đầu giữa thế kỷ 20, ngày 18.5 năm Kỷ Mão (1939), Đức Phật Thầy tái kiếp với danh hiệu Đức Huỳnh Giáo Chủ, chính thức khai sáng đạo Phật Giáo Hòa Hảo, và gấp rút hơn nữa với cơ cuộc nổi tiếp chân truyền đạo Thích Ca và hệ thống hóa toàn diện pháp môn Học Phật Tu Nhân của hệ phái BSKH, thành một nền Phật Giáo thời đại ở tầm vóc qui mô hơn. Trong bài “Sứ Mạng” Đức Huỳnh Giáo Chủ đã công khai tiết lộ cơ huyền và sứ mạng thiêng liêng của Ngài, được trích đoạn sau:

“ ... Vì lòng từ ái chứa chan thương bách tính tới hồi tai họa. Phật Vương đã chỉ rõ máy diệu huyền chuyển lập Hội Long Hoa, chọn những đáng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền Đại Đạo, định ngôi phân thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Thiên Tào đã xét định, khắp chúng sanh trong thế giới trong cái buổi Hạ Ngươn này, say mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả, luật Trời đã trị tội, xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều, chư Phật mới nhủ lòng từ bi cùng các vị Chơn Tiên lâm phạm độ thế, trước ra công cứu khổ, sau chỉ rõ cơ huyền, khuyên kẻ thế hướng thiện quay đầu, cải tà qui chánh thì mới mong Thiên Đình ân xá bớt tội căn để kịp đến Long Hoa châu Phật, trước biết rõ luật Trời thưởng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm mầu, kiến diện bậc Chơn Sư, tu hành mau đắc

quả, sau làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình, bởi đời này pháp môn bé mọn, Thánh Đạo trần vu, người tâm trí tối đen, đời lắm Ma Vương khuấy rối. Ta là một trong các vị cứu đời ấy...”

Từ ấy, Ngài tùy cơ quyền dụng phương tiện “Tam Độ Nhứt Như” (Độ bình, thuyết giảng và viết kinh) cứu độ chúng sanh và đích thân cùng toàn thể tín đồ hòa nhập với dân tộc thực thi nghĩa vụ lịch sử cực kỳ cam go, trước cục diện các cường quốc đang khởi động trận đại chiến thế giới lần hai (1939- 1945) và hiện trạng đất nước lúc bấy giờ, đang hoàn toàn kiệt quệ sau 80 năm bị Pháp đô hộ.

Khái lược sự tái kiếp từ Đức Phật Thầy đến Đức Huỳnh Giáo Chủ, để thấy rằng: Sự hình thành các tông phái trong hệ thống Bửu Sơn Kỳ Hương, đều có liên quan chặt chẽ với công cuộc cứu nguy đất nước, cứu khổ chúng sanh trong thời Mạt pháp cho kịp cơ tiến hóa đến Đại Hội Long Hoa, là sứ mạng thiêng liêng của một vị hoạn Phật có sắc chỉ trong cộng đồng Tam Giáo, chứ không phải ngẫu nhiên. Vì vậy hai về từ Tận thế và Hội Long Hoa nhất thiết được gắn liền thành một định đề trọng đại mang nội hàm “Thiên cơ Đạo lý”, mà Đức Huỳnh Giáo Chủ muốn giáo hóa cho toàn thể chúng sanh hữu duyên Phật pháp.

Về đại sự nhân duyên của hệ phái BSKH trong thời Mạt pháp. Tóm lược có 3 nguyên nhân khẩn yếu sau:

- Cảnh báo ngày tận thế của nhân loại đã bắt đầu.
- Chấn hưng nền chánh pháp vô vi bằng yếu pháp Thiên, Tịnh song tu, với mục đích văn hồi Đạo Nhân và xương minh Đạo Phật.
- Đào tạo người chơn tu Hiền Đức, đủ điều kiện vãng sanh Cực Lạc hoặc dự Hội Long Hoa và sống đời Thượng ngươn Thánh đức.

1/. Cảnh báo cơ tận thế: Khi đã hội đủ nhân duyên, Đức Phật Thầy đã gấp rút lâm phạm mở Đạo cứu đời, vì Ngài đã rõ cơ Trời “**Khùng toán biết âm dương kết liễu**”, địa cầu sắp có biến chuyển lớn, khởi đầu cho cơ tận thế. Quả thật, từ đầu thế kỷ 20, thế giới đã xảy ra nhiều biến cố, ngoài các cơn đại dịch hoành hành khắp nơi, cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất diễn ra vào (1914-1918) hơn 20 năm sau thế giới đại chiến lần hai (1939-1945) kéo theo thời kỳ chiến tranh lạnh cho đến đầu thập niên 90, và tiếp theo là thời kỳ chạy đua vũ trang hạt nhân từ giữa thập niên 90 cho đến cuối 2015 và cuộc đua vẫn tiếp diễn.

Hiện nay có rất nhiều quốc gia đang thủ đắc bí mật hoặc công khai những loại tên lửa tầm trung, tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân có sức tàn phá khủng khiếp, có thể tiếp cận nhanh chóng và chính xác đến tất cả các mục tiêu chiến lược toàn cầu. Song song với việc “**bình lương cụ túc**” ấy. Nền khoa học hiện đại đang phát triển đến cực điểm, thúc đẩy sự cạnh tranh lấn chiếm thị trường khốc liệt tạo ra trận chiến kinh tế toàn cầu, tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng dư thừa hàng hóa, là nguyên nhân chính, trước đây đã từng tạo nên hai cuộc đại chiến thế giới lần nhất và lần hai.

Vậy câu hỏi đặt ra, là sự lặp lại cuộc chạy đua kinh tế và tài khí chiến tranh, lại được ứng dụng khoa học hiện đại vào công nghệ quốc phòng tên lửa hạt nhân xuyên lục địa như nay, liệu có tránh khỏi chiến tranh thế giới lần ba hay không, khi mà sự phân cực giữa các quốc gia ngày càng rõ rệt? Còn chưa tính đến nạn khủng bố quốc tế đang có lực lượng liên quốc gia, thực tế có khả năng chiếm đóng nhiều nơi có tầm chiến lược, thủ đắc nhiều vũ khí hiện đại, sở hữu nhiều hầm mỏ, và nguồn tài chính tiếp tế đa dạng... và diễn biến ngày càng phức tạp khó kiểm soát.

Đó là nạn nhân tai vừa diễn biến lại vừa tiềm ẩn nguy cơ rất đáng lo ngại, vẫn chưa có giải pháp ngăn chặn. Đồng hành với nạn nhân tai, địa cầu còn thường xuyên xảy ra thiên tai địch họa vô chừng ngày càng khủng khiếp, ngoài sức cảnh báo sớm của cơ quan khí tượng, bởi hậu quả tác động môi trường dẫn đến như: Núi lửa tái phun dung nham, động đất, sóng thần, bão dữ siêu cường độ vận tốc, nhiệt độ trái đất âm dần, nạn hạn hán cháy rừng, lụt lội, băng tan ở cực Nam cực Bắc, mưa đá, lốc xoáy... do thời tiết khí hậu biến đổi cực đoan. Nạn ô nhiễm môi trường khắp lục địa và đại dương, kể cả bầu khí quyển luôn bị đe dọa bởi khí thải ngày càng đậm đặc do hậu quả nền công nghệ hóa chất tân tiến (điển hình là gần đây, tháng 11.2015, Bắc Kinh trong vòng nửa tháng đã hai lần phát tín hiệu ô nhiễm không khí thủ đô với mức cảnh báo cao nhất)...

Nhìn chung con người hằng ngày phải đối đầu với nhiều mối đe dọa từ bên ngoài môi trường sống và ngày càng lệ thuộc nặng vào nhu cầu vật chất tiện nghi, không thể dừng lại để tự kiểm soát và cũng không còn thời gian để chăm sóc đời sống tinh thần và rèn luyện đạo đức. Từ đó là cơ hội cho cái ác, cái bất thiện và nhiều tệ đoan xã hội khác... chi phối dục vọng con người, xa dần bản tính bản thiện, để rồi tiến dần đến tình cảnh dễ dàng gian dối xé xâu nhau để tranh cuộc sống giữa cá nhân, trong gia đình và ngoài xã hội. Tất cả sự liệt kê tóm lược trên không có gì hư cấu, chỉ là một phần rất nhỏ sự thật đã được các giới truyền thông từng giờ cảnh báo trên mặt báo và các cổng thông tin internet, mà hầu hết cư dân mạng đều hằng ngày có cảm giác khủng khiếp khi xem qua.

Phải chăng lời tiên tri của các đấng Giáo Chủ siêu phàm các Tôn giáo bản địa rất chính xác và đáng tin cậy, có giá trị vượt thời gian, hơn 166 năm mà vẫn ngày càng tỏ ra xác thực như một chứng cứ khách quan đầy thuyết phục, không còn chút nghi ngờ hay tranh cãi? Những cảnh tượng hãi hùng nêu trên, khi xưa Đức Thế Tôn đã rõ, nhưng chưa tiện nói ra. Nay đúng cơ duyên được Đức Phật Thầy và các Chơn Tiên thay lời tiên báo là cơ may cho nhân loại. Thế mà nhà sư Thích PhướcTiến lại vô cơ mỵ lỵ vu vơ cho rằng “*có người lợi dụng từ ngữ Hội Long Hoa để mê hoặc quần chúng*”. Các đấng khởi xướng chủ thuyết Hội Long Hoa vì lòng từ bi khuyến tấn tu hành, chứ nào có lợi dưỡng cá nhân, sở hữu “*chùa cao Phật bự*”, để thâm nạp của cải cúng dường của đàn na tín thí. Phải chăng nhà sư đã cuồng ngôn phạm Thánh. Ông sư này còn bảo rằng hàng triệu năm nữa mới đến Hội Long Hoa. Xin hỏi “Pháp sư” ông có sáng kiến thần kỳ nào để thuyết phục

các cường quốc hạt nhân tháo ngòi nổ để nhập kho cất giữ vĩnh viễn đến hàng triệu năm? Cũng như can thiệp lành mạnh môi trường hàng ngàn năm, có cách nào vô hiệu hóa nạn khủng bố, triệt để giải trừ quân bị chiến tranh và triệt tiêu tệ nạn xã hội xuyên quốc gia?... Đây là những hội chứng sớm đưa nhân loại đến bờ vực tận thế. Nếu ông có tài cán siêu quần cỡ đó, sẽ giúp cho nhân loại khỏi đảo điên tự hủy, được vui vẻ sống thêm hàng ngàn thế kỷ nữa để giúp cho Đức Bồ Tát Di-Lặc yên tâm ngự trị trên cung trời Đâu Suất thêm hàng triệu triệu năm hay hằng 57 tỷ 60 triệu năm nữa, như nhận định của Thích nữ Tuệ Như (trong bài Bồ Tát Di Lặc) và tăng sư Thích Nguyên Hiền (trong bài Tìm hiểu về tín ngưỡng Di Lặc).

Nếu được y như vậy sẽ đỡ cho Đức Di Lặc khỏi phải nhọc sức lâm phạm cứu người khỏi cơn nước lửa đầy trời ngày tận thế và khỏi phải bận tâm hồi hải lộ khai lập Hội Long Hoa trong một ngày kế cận!

2/. Chấn hưng nền Phật Giáo: Đề tài “Văn hồi đạo Nhân và xương minh đạo Phật” bằng yếu pháp Thiên Tịnh song tu và pháp môn Học Phật Tu Nhân của hệ phái Bửu Sơn Kỳ Hương trong cuộc chấn hưng thần tốc hơn trăm năm qua không sao kể xiết. Trước đây đã có quá nhiều sách vở giảng luận và tài liệu nghiên cứu khá tỉ mỉ tinh tường. Ở đây không phải lặp lại tránh sự nhầm chán cho độc giả. Chỉ xin sơ lược giới thiệu đôi điều:

Trước đây, do sự bật truyền y bát sau khi Đức Lục Tổ tịch diệt. Phái Thần Tú lộng hành, bày âm thịnh sắc tướng, chùa cao Phật lớn và thế tục hóa Phật giáo đến mức băng hoại với thời gian kéo dài, tính đến năm 1849, đã hơn ngàn năm thất lạc tinh lý lời di giáo của Đức Phật. Nay đến thời kỳ chấn hưng Phật giáo học đường, Đức Phật Thầy và hệ phái BSKH liên tục xiển dương Chánh Pháp vô vi suốt hơn 100 năm, đến Đức Huỳnh Giáo Chủ mới thật sự hoàn chỉnh hệ thống giáo lý chân truyền được tinh lọc toàn diện. Sau này vào cuối thập niên 40 đến giữa thập niên 70 đã được sự phổ truyền của các cao đồ, nhân sĩ, chân tu, học giả trong và ngoài Đạo cùng những cơ quan Hoàng pháp luận giải phổ rộng cả nước và lan tỏa khắp năm châu. (Hiện trên Internet còn lưu trữ không thiếu, xin tìm đọc).

3/. Đào tạo người Hiền Đức Hiếu Trung đủ điều kiện: Rõ ràng Đức Phật Thầy khai thị pháp môn Học Phật Tu Nhân nhằm đến hai mục đích đưa tín đồ đến hai cảnh giới thanh tịnh diệu kỳ, đó là Cõi Tịnh Độ Di Đà (Tây Phương Cực Lạc) và Cõi Tịnh Độ Di Lặc (Hội Long Hoa tại trần thời Thượng Ngươn Thánh Đức). Vì thế phương tiện phổ hóa của hệ phái BSKH đặt nặng pháp Môn Tịnh Độ kết hợp với Thập Thiện và Hành Sử Tứ Ân làm trọng điểm phương châm đào tạo người hiền đức.

*“Tu thân thiện tín phải chuyên cần
Lục tự Di Đà giữ Tứ ân”*

Ngoài mục đích cứu cánh vãng sanh Cực Lạc, mục tiêu quan trọng thứ hai là dự Hội Long Hoa, cũng được Đức Huỳnh Giáo Chủ vô cùng coi trọng như một sứ

mạng đào tạo dắt dìu những nhân duyên Hiền Đức có được điểm đến lý tưởng, với mong muốn thiết tha như lời khấn nguyện hằng ngày, được Đức Thầy chỉ dạy:

***“Mắt nhìn Trần Đổ niệm Di Đà
Nguyện vái thân này khỏi đọa sa
Muôn đạo Hồng quang oai Đức Phật
Soi đường mình thiện đến Long Hoa”.***

Đề tài cần làm sáng tỏ tiếp theo là vì sao danh từ Tận Thế và Hội Long Hoa lại được gắn liền như một định đề quan trọng?

NGUYỄN CHÂU LANG